



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินการกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ ซึ่งเป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ “ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” นั้น

ในการนี้ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุksom สิ้นสายอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

ที่ ขย ๘๐๔๐๑ / ๒๖๓ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔- มีนาคม ๒๕๖๕)
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินการอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” และได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐแสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน นั้น

งานกฎหมายและคดีสำนักงานปลัด จึงขอรายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔- มีนาคม ๒๕๖๕) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมานี้

(นางสาววรรฉัตร เอกบัว)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักงานปลัด

- เพื่อไม่รบกวน ศาลปกครองในสิ่งที่ได้แจ้งออกไป

(นางศุภรัศมี มลิณคณาพัฒน์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ๑๘๒

(นายพีระวัฒน์ พันธุ์ศักดิ์คานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

ความเห็น/คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(นายสุขุม สิ้นสายขอ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔- มีนาคม ๒๕๖๕)
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

จำแนกตามช่องทางการร้องเรียน ดังนี้

ลำดับ ที่	ช่องทางการติดต่อ	จำนวนการติดต่อ (ครั้ง)	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	มาติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว บาน	๐	๐	ไม่มี
๒	ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๔๔๐๕-๖๐๐๖-๗	๐	๐	ไม่มี
๓	ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ที่ https://www.nongbuaban.go.th (ร้องเรียนการทุจริต)	๐	๐	ไม่มี
๔	ร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊ก หนองบัวบาน	๐	๐	ไม่มี
๕	ร้องเรียนผ่านทาง E-mail	๐	๐	ไม่มี
๖	ร้องเรียนผ่านทางตู้รับฟัง ความคิดเห็น	๐	๐	ไม่มี
๗	ร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์	๑	ดำเนินการตอบ ข้อร้องเรียน เรียบร้อยแล้ว	

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำข้อมูล/ผู้รายงาน

(นางสาววรรณิธร เอกบัว)

นิติกรชำนาญการ